

# Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

Dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo; đại diện thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị đại sứ, đại diện các nước và trường đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc danh sách 71 chính đảng, tổ chức và ban chức quốc tế tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể Đại hội cảm ơn các thành đảng, tổ chức và

bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trong không khí phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu cảm ơn Đại hội, các đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tin nhiệm và giao trọng trách hết sức lớn lao. Với niềm vinh dự to lớn, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được,

cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... để tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hùng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đã



Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ảnh: TTXVN

biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đến giờ phút này, chúng ta có thể với niềm tin tưởng, có thu nhập

dân, toàn quân, Đảng, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập

cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc

Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

TẮT ĐẠT - KHÁC ĐUẦN

## CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; thực hiện quyết liệt các biện pháp với mục tiêu không để phát sinh dịch trên địa bàn tỉnh, truy vết nhanh, thần tốc các trường hợp F1, F2; xét nghiệm nhanh, cách ly ngay và khoanh vùng kịp thời. Về việc kiểm soát nguồn lây vào địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát giác, tố giác người từ vùng có dịch về, duy trì các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, tất cả người ở vùng dịch đã được khoanh vùng thì phải quay trở lại. Đồng chí đề nghị, các tổ tuần tra thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo bên cạnh nhiệm vụ được giao cần tăng cường tuần tra, nhắc nhở các quy định về phòng, chống dịch. Các tổ tuần tra của các huyện, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động,

tăng cường tuần tra, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Tất cả phải chủ động sẵn sàng về vật tư, phương tiện, cơ sở vật chất, nhân lực cho tình huống có ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo các ngành, các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự khẩn trương, quyết liệt, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các huyện, thành phố đã khẩn trương vào cuộc truy vết F1, F2, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa một số khu vực kịp thời; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, kích hoạt các tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra, tự quản... dù giai đoạn 3 chưa xuất

hiện ca dương tính trên địa bàn tỉnh mà chủ yếu là ca dương tính về địa bàn tỉnh nhưng coi như đã có dịch trên địa bàn tỉnh, điều đó đã thể hiện sự chủ động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dịch bệnh lần này diễn ra vào thời điểm gần tết Nguyên đán, chủng mới của virus có tốc độ lây lan nhanh; một số địa phương gần Thái Bình đã có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19, do đó nếu lơ là, chủ quan sẽ khó ứng phó. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn mới đòi hỏi sự chủ động các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Thái Bình đang ở tình trạng có nguy cơ cao nhưng vẫn phải duy trì các trạng thái bình thường để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không chủ quan nhưng không vội vàng, cực đoan trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thời điểm này đã gần tết Nguyên đán, nếu vội vàng đóng băng, đình hoãn, dừng các hoạt động sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, sự phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị các cấp, ngành,

địa phương, đơn vị không vì khó khăn mà không quyết liệt truy vết, chống dịch, tuy nhiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt câu hỏi các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp, khu dân cư đã được thực hiện tốt hay chưa? Đồng chí chỉ khẳng định việc người dân đã được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và đã thực hiện chưa mới là điều quan trọng. Do đó, tất cả các biện pháp đã triển khai phải bảo đảm có hiệu quả trên thực tế.

Địp tết Nguyên đán, số lượng người Thái Bình từ các tỉnh về quê ăn tết đông. Do đó, tình hình dịch có thể diễn biến phức tạp hơn, nhưng toàn tỉnh phải quyết tâm, chủ động trong mọi tình huống, làm chủ được mọi hoàn cảnh, phải giữ không để dịch xảy ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các biện pháp phòng, chống dịch phải đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ và có hiệu quả trên thực tế. Bên cạnh đó, phải có thông tin rõ ràng, thông tin chuyên biệt, thông tin riêng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để người dân trong và ngoài tỉnh biết, thực hiện tốt các quy định phòng, chống

dịch. Chỉ đạo của Trung ương đối với công tác phòng, chống dịch đợt này là thần tốc truy vết, khẩn trương cách ly, dập bằng được từng ổ dịch, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục xây dựng các kịch bản, phương án để đối phó với chủng mới của virus SARS-CoV-2; phải kịp thời hơn, chủ động hơn, sử dụng nhiều yếu tố, nhiều nguồn thông tin khác nhau, thậm chí là các biện pháp quyết liệt đối với các trường hợp nguy cơ, không để phát sinh dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với đề xuất của UBND tỉnh giao thêm trách nhiệm, quyền hành đối với tổ tuần tra thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, theo đó từ nay đến tết và sau tết Nguyên đán, song song với nhiệm vụ phòng, chống cháy, nổ và thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP các tổ tuần tra có thêm chức năng giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị không quản ngày đêm, nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân đón tết vui tươi, an toàn.

## Gặp mặt, chúc tết đại diện lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích, Hàn Quốc

Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, sáng ngày 1/2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết đại diện lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích, Hàn Quốc đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh tới dự. Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 459 lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích, Hàn Quốc. Mặc dù Quốc đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Những nỗ lực vươn lên của các lưu học sinh; đồng thời bày tỏ

lưu học tập, nghiên cứu khoa học đồng thời tích cực học tiếng Việt và hòa nhập văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực vươn lên của các lưu học sinh; đồng thời bày tỏ

mong muốn các lưu học sinh khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa trong học tập, nghiên cứu khoa học; kết nối, vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng với các nước bạn. Năm nay, do điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh không tổ chức cuộc gặp mặt với tất cả lưu học sinh mà chỉ gặp mặt đại diện lưu học sinh. UBND tỉnh và Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ gửi quà

tết tới 100% lưu học sinh. Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc năm mới, chúc các lưu học sinh đón tết an toàn, vui tươi cùng nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà tết cho đại diện lưu học sinh 4 nước Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích, Hàn Quốc.

QUỲNH LIÊU

thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh trao 75 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 87 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội năm 2020.

TIẾN ĐẠT

## HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH TẶNG HƠN 2.000 SUẤT QUÀ TẾT CHO HỘI VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, HỘ NGHÈO

Sáng ngày 1/2, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Năm 2020, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Covid-19, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hội viên đã dành tặng 2.700 chiếc áo trị giá hơn 270 triệu đồng; sửa chữa và làm mới 11 nhà tình nghĩa trị giá 570 triệu đồng, tặng số tiết kiệm cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng; tặng hơn 2.000 suất quà tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo

với tổng trị giá 435 triệu đồng. Nhiều hội viên giúp đỡ người thân, hội viên có hoàn cảnh khó khăn có việc làm với mức thu nhập ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh trong năm 2020. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Hội tích cực tham gia

tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tổ chức hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi tư duy, tích cực vận động người thân, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp hội cần

### Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

\* Tính đến sáng ngày 1/2, huyện Kiến Xương đã ghi nhận 1.101 người về từ các tỉnh có dịch, trong đó 4 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, còn lại cách ly tại nhà và điều tra yếu tố dịch tễ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kích hoạt lại tất cả các hoạt động phòng, chống dịch của ban chỉ đạo các xã, thị trấn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp về cơ sở chỉ đạo công tác điều tra, rà soát và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân từ vùng có dịch trở về tự giác khai báo y tế, tự cách ly tại gia đình và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các cụm công nghiệp về địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định. Sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế để ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh. Tuyên truyền để nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện, truy vết nhanh.

\* Tính đến 10 giờ ngày 1/2, huyện Hưng Hà có 1.035 người thuộc 35 xã, thị trấn đi từ vùng dịch về, trong đó 245 người đi từ Hải Dương, 756 người về từ Quảng Ninh. Hiện nay, số người đang được theo dõi, cách ly tại nhà là 1.028 người; số người cách ly theo dõi trực tiếp tại hai bệnh viện của huyện là 7 người; số người F1 cách ly tập trung tại bệnh viện Phổi Thái Bình 4 người; số người được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm là 28 người, trong đó 17 người đã có kết quả âm tính, còn 11 người đang chờ kết quả. Huyện Hưng Hà đã khởi động lại khu cách ly tập trung của huyện, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất bảo đảm cho việc cách ly 1.000 người. Đồng thời, tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại nhà và thôn của 4 trường hợp F1.

\* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 1/2, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 103,6 triệu người mắc Covid-19 và gần 2,239 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1/2, Việt Nam ghi nhận thêm 31 bệnh nhân mắc mới Covid-19, trong đó có 30 bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội; Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh và Bình Dương, Gia Lai; 1 ca nhập cảnh được cách ly. Trong tổng số 1.850 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có 1.460 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là 26.861 người.

Tính đến 19 giờ ngày 1/2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã rà soát, phát hiện được 75 trường hợp F1, 297 trường hợp F2. Đây là các trường hợp nguy cơ liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 về Thái Bình. Toàn tỉnh cũng đã rà soát 5.741 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố hiện có dịch Covid-19, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 2.616 người, Hải Dương 1.219 người, còn lại là các tỉnh, thành phố khác. Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 86 trường hợp và 93 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày là 229 mẫu. Kết quả, 229 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--